

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## #กรุงเทพธุรกิจ

## หุ้นพลังงานทางเลือกเทรตคิกักลงทุนรายใหญ่เดือนมูลค่าเกินพื้นฐาน

ดัชนีพุ่งแรงเน้นเลือก รายบริษัท-ซึ่กลุ่มอสังหาฯบางแห่งพี้อีต่ำ

รายใหญ่ซึ่หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ ราคาวิ่งแรง แชนงมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง เดือน นักลงทุนเข้าเก็งกำไรระวังเมื่อราคา ปรับฐานแนะนำศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มองดัชนีหุ้นร้อนแรงควร เลือกลงทุนเป็นรายบริษัท ประเมินกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังมีหุ้นที่จ่ายปันผลดี ค่าพีอีเรโซต่ำให้เลือก ลงทุน

## สคร.ยอดจัดเก็บเงินเข้าไตรมาสแรกปีนี้ทะลุ28%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า ในเดือนธ.ค.2560 สคร.จัดเก็บรายได้ แผ่นดินจำนวน 4,413 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ แผ่นดินจำนวน 2,463 ล้านบาท ส่งผลให้ ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.-ธ.ค.2560) สคร.จัดเก็บรายได้ แผ่นดินรวม 43,313 ล้านบาท

## ทิสโก้ชี้'เอ็นพีแอล'กดดันเชื่อใหม่

"ทิสโก้" ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 0-5% มองเอ็นพีแอลยังปรับขึ้น และพีคช่วง กลางปีนี้ แบนกก็ยังคง ระวังการปล่อยกู้กดดันสินเชื่อ ปล่อยใหม่ โดยเฉพาะรายย่อยและเอสเอ็มอี แต่สินเชื่อรายใหญ่และเช่า ซึ่อย่งเติบโตดี พยายามบริหารเอ็นพีแอลปีนี้ไม่ให้เกิน 2.3%

## #ผู้จัดการรายวัน

## CKPสรุปผลโครงการใหม่กลางปี

ซีเค พาวเวอร์ เผย อยู่ระหว่างเจรจา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำกับ สปป.ลาว คาดสรุปกลางปี 61 ขนาดของงานใกล้เคียงกับไชยะบุรี พร้อมทุ่มงบอีกเกือบ 400 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจโซลาร์ใน ประเทศ คาดรายได้ปีนี้เพิ่มอีก 1 พันล้านบาท จากโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเฟส 2 จ่ายไฟเข้า ระบบเต็มปี

## HUMANเตรียมโรดโชว์สิงคโปร์วางเป้ารายได้ปีนี้เติบโต20-30%

อีวแมนิก้าเตรียมเดินสายโรดโชว์สิงคโปร์ในวันที่ 25-27 ม.ค.นี้ มั่นใจสถาบันให้การตอบรับ อย่างท่วมท้น ด้านผู้บริหาร "สุนทร เตนธรรม" เตรียมเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ "Performance Management Outsourcing" ในไตรมาส 1/2561 วางเป้ารายได้ปี 2561 เติบโต 20-30% จากปีก่อน

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## SCBT คาดศก.ปี61โต4.3%รับแรงหนุนโครงการลงทุนเกิด

นายคิม ลีพหะพันธ์ นักเศรษฐศาสตร์ ประจำประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย (SCBT) เปิดเผยว่า สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดการณ์จีดีพีไทยปี 2560 เติบโตได้ 3.6% และ 4.3% ในปี 2561 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจได้รับปัจจัยหนุนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ขยายตัวสูงตามการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปฏิทินทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้นว่า มีการเลือกตั้งประมาณเดือนพฤศจิกายนปีหน้า และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เริ่มจะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และในปีหน้า ซึ่งจากเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งไว้ 1.79 ล้านล้านบาท นั้น คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในปีหน้า 200,000 ล้านบาท จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการเบิกจ่าย เพียง 50,000 ล้านบาท หรือไม่ถึง 5% ของวงเงินรวม

## VTEขายหุ้นVOSนำเงินลงทุนไฟฟ้าแสงอาทิตย์

วินเทจ วิศวกรรม ขายหุ้น "วี.โอ.โซลาร์" ให้แก่ "สแกน อินเตอร์" มูลค่า 114.40 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ในเมียนมา

## ทิสโก้ตั้งเป้าสินเชื่อโต0-5%รับเศรษฐกิจ-ยอดขายรถฟื้น

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่าในปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของสินเชื่อไว้ที่ 0-5% โดยยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตในทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธนบดีชนกิจ และกลุ่มลูกค้าบริษัท โดยคาดว่าอัตราการเติบโตธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีจะเติบโตได้อัตราที่สูงกว่า ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์น่าจะทรงตัวในระดับเดิม จึงทำให้ภาพรวมของสินเชื่อยังอยู่ในกรอบดังกล่าว

#โพสต์ทูเดย์

## กรมศุลกากรได้ยอดสินค้าจีนนำเข้า

กรมศุลกากรเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ทุกทางทั้งออนไลน์ และการสำแดงสินค้านำเข้าล่วงหน้า

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เนื่องจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ไทยกับจีน ทำให้สินค้าจากประเทศจีน 703 รายการ อัตราภาษีนำเข้าจาก 30% จะเหลือ 5% ซึ่งกรมต้องติดตามการจัดเก็บรายได้ว่า จะทำให้ภาษีลดลงไปอีกเท่าไร โดยสินค้าที่มีการลดภาษีนำเข้าจากจีนจำนวนมาก ได้แก่ กระเบื้องต่างๆ ที่ใช้สำหรับบ้านที่พักอาศัย

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## เมืองไทยวางเป้าติด 1 ใน 3 ดัชนีเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง ประเดิมนี้น่าทำเบียร์รวมให้ได้ 1.3 หมื่นล้านบาท

เมืองไทยประกันภัย วางแผนหุ 3 ปี ติดอันดับท็อปทรีของธุรกิจ รุกขยายงานเมกะโปรเจกต์ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้ตั้งเป้าภายใน 3 ปีข้างหน้า (2561-2563) ต้องมีส่วนแบ่งตลาดติด 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมให้ได้ โดยต้องทำยอดเติบโตเฉลี่ยให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 15% ด้วยปีที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าจากผลการดำเนินงานที่ได้จะทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดอยู่เป็นอันดับที่ 4

## ทิสโก้สั่งคุมสินเชื่อโต 0-5% ยังไม่ไวใจศก.ขาขึ้น หวั่นกำลังซื้อรายย่อยอ่อนแอ เล็งคุมหนี้เสียต่ำกว่าปีก่อน

ทิสโก้วางแผนปี 2561 เน้นคุณภาพลูกหนี้ไม่เร่งปล่อยกู้ พร้อมมุ่งหารายได้ค่าธรรมเนียมทดแทน

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ปี 2561 ตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต 0-5% แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้อาจดีกว่าปีที่แล้ว แต่ความเสี่ยงของกำลังซื้อรายย่อยยังมีอยู่ ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยถึง 80% จึงต้องควบคุมคุณภาพสินเชื่อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ไม่ให้เกิน 2.3% เท่าปีที่แล้ว

## รพท.แนะเร่งยกระดับดูแลความเสี่ยงสหกรณ์

รพท.หนุนหน่วยงานกำกับเร่งยกระดับกฎหมาย ดูแลการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2560 ว่า หน่วยงานกำกับควรเร่งยกระดับกรอบกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะระบบสหกรณ์สะสมความเสี่ยงมากขึ้น หลายแห่งมีปัญหาล้ำกัน เช่น ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยให้เงินกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม (โรลโอเวอร์) ทำให้ตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงและคุณภาพสินเชื่อที่แท้จริง

#เดลินิวส์

## เจมาร์ทลงทุนเฉียด 2 หมื่นล้าน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ เจ มาร์ท เปิดเผยแผนงานปี 61 ว่า บริษัทได้ใช้เงินลงทุน 19,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัวจากปี 60 ที่ใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อเร่งขยายบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีฟินเทค อาทิ บริษัท เจ เวนเจอร์ส โดยระดมทุนครั้งแรกด้วยดิจิทัลโทเคน ในชื่อ เจฟินคอยน์ สำหรับรองรับโลกการเงินอนาคต และบริษัท เจเอ็มที บริหารหนี้ด้วยคุณภาพเนื่องจากเห็น

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โอกาสของการทำธุรกิจร่วมกันในกลุ่ม ตั้งเป้าหมายสิ้นปียอดขายเติบโต 30% โดยมีสัดส่วนยอดขายกลุ่มดังกล่าวเพิ่มจาก 10% เป็น 50%

### อาร์เอสแตกไลน์ธุรกิจ

นายสุรชัย เซษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริษัท อาร์เอส เปิดเผยว่า อาร์เอส ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ ไลฟ์สตาร์ บิสเนสพร้อมรับตัวแทนขายทั่วประเทศคาดปีแรกมีผู้สนใจสมัครกว่า 10,000 ราย ทั้งนี้เป็นการต่อยอดแนวคิดทำธุรกิจไร้อุปกรณ์ปี 61 โดยต่อยอดความสำเร็จของไลฟ์สตาร์ที่ทำรายได้โดดเด่นและพุ่งมากกว่า 600% ในปีที่ผ่านมา คาดว่าช่วยดันรายได้กลุ่มเฮลท์แอนด์บิวตี้สิ้นปีนี้แตะ 2,500 ล้านบาท หรือเติบโต 80% หนุนรายได้รวมทั้งกลุ่มอาร์เอสทะลุเป้า 5,300 ล้านบาท

### ศุลกากรลุยรีดภาษีออนไลน์ สำแดงราคานำเข้าสินค้าต่ำ อุดหนุนเอฟทีเอไทย-จีน 0%

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมศุลกากรตั้งเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีการสั่งซื้อออนไลน์จากต่างประเทศและสำแดงราคาสินค้านำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะที่ผ่านมามักพบมีผู้นำเข้าแจ้งว่าราคาสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบเปิดสินค้าออกมาดูพบราคาสูงเกิน 1 หมื่นบาทหลายรายการ โดยหลังจากนี้กรมฯ จะหาวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมให้เข้มข้นขึ้น เพื่อลดการรั่วไหลจากการเก็บภาษีดังกล่าว เพราะยอมรับว่าที่ผ่านมาของที่ส่งเข้ามากรมศุลกากรมักจะไม่ถูกปล่อยผ่าน เนื่องจากมีของจำนวนมากไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกชิ้น

### ไออีซีปักธงรักษาแชมป์ ธุรกิจ'อาหาร-เครื่องดื่ม'

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.ย. 60) ว่ามีรายได้รวม 13,551 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เติบโตลดลง 0.6% มีกำไรรวม 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% แบ่งเป็นธุรกิจเครื่องดื่ม 7,054 ล้านบาท มีกำไร 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.8% ธุรกิจอาหาร 6,497 ล้านบาท มีกำไร 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.5% โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเพราะได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการรุกตลาดมากขึ้น บริหารจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจ พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายที่โดนใจผู้บริโภค

### 'นวลพรรณ'คัมแบ็ก รุกประกันภัยเต็มสูบ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 61 ตนตั้งเป้าหมายจะกลับมาเป็นหัวหน้าหลักในการพลิกโฉมแบรนด์บริษัท เพื่อรุกตลาดประกันวินาศภัยอย่างเต็มตัว พร้อมกับพัฒนาแบบประกันภัยให้หลากหลาย ขยายช่องทางให้บริการและการขายแบบดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ารุ่นใหม่ เพื่อผลักดันเบี้ยประกันภัยรวบรวมปีนี้ให้ได้ถึง 13,500 ล้านบาท หรือเติบโต 10%

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**คุณสมบัติเพิ่มอีก 6 รายการ สบู่-แชมพู-ผ้าอ้อม-ยางพารา ดัดหลังพ่อค้าจ้องเอาเปรียบ**

นายฉัตรพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม รมต.เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในปี 61 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 60 อีก 6 รายการ เป็น 53 รายการ แยกเป็น 48 สินค้าและ 5 บริการ โดยรายการสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่สินค้าอุปโภคประจำวัน คือ สบู่ก้อน สบู่เหลว, แชมพู, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ผลิตภัณฑ์ล้างจาน, ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ และสุดท้ายคือสินค้าเกษตรสำคัญ อย่าง ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นน้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

**รถยนต์ปี60ฟื้นในรอบ4ปี**

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์รวมไทยปี 60 ที่ผ่านมายู่ที่ 870,748 คันเติบโต 13.3% เป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบ 4 ปี ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้จีดีพีของประเทศไทยเติบโต 3.9%

**ซี.44ลดยตัวน้ำตาลราคาลง3บาท**

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ออกคำสั่งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เรื่องแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยยกเว้นการใช้บังคับ (18 ) ของมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในประเทศที่จะยกเลิกการอุดหนุนราคาไปสู่การลยตัวที่อิงตลาดโลกกว่า แนวโน้ม ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน จะลดลงประมาณ 1-3 บาท จากเดิม 19-20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเฉลี่ย กิโลกรัมละ 17-18 บาท แต่ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกในประเทศยังไม่ลดลง เนื่องจากยังมีน้ำตาลบางส่วนขนส่งออกจากโรงงาน 300,000 ตัน คาดว่าจะปรับลดลงภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องออกสำรวจว่าราคาขายปลีกน้ำตาลจะปรับลดลงตามหน้าโรงงานหรือไม่

**ตรุษจีนค้าระวางเรือขึ้น5% ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน**

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สายเดินเรือต่าง ๆ ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าระวางเรืออีก 4-5% จากปัจจุบันเส้นทางไทย-ยุโรป เก็บอยู่ที่ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้ขนาด 40 ฟุต, ไทย-ญี่ปุ่น 500 ดอลลาร์, ไทย-ดูไบ 1,300 ดอลลาร์, ไทย-อเมริกาตะวันตก 1,500 ดอลลาร์ และ ไทย-อเมริกาตะวันออก 2,100 ดอลลาร์ เป็นต้น เนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) จำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการใช้สินค้าของคนเชื้อสายจีนที่อาศัยตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในภาวะตึงตัวมาก ส่วนใหญ่สายการเดินเรือจะคิดเงินเพิ่มจากการบริหารจัดการตู้

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#ไทยรัฐ

## จัดม.44 ลอยตัวน้ำตาลทราย"อุตสาหกรรม-พาณิชย์"ลุ้นระทึกลดราคาขายปลีก

ใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลในประเทศ มีผลตั้งแต่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา สอน. พันธ์งราคาขายปลีกหน้าโรงงานลดลงทันที 1 -3 บาท ต่อ กก. แต่ราคาขายปลีกจะลดลงจริงตามนี้หรือไม่ โยนเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ดูแลต่อไป โดยราคาขายปลีกจะลดลงตามไปด้วย 1 -2 บาทต่อ กก.

## กรม.หนุนหนุ่มสาวไทยมีลูกเพิ่มเพิ่มลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2ขึ้นไปเป็น6หมื่นบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรองรับโครงสร้างประชากรของประเทศที่ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานลดลงเพื่อให้โครงสร้างประชากรในภาพรวมของประเทศมีความสมดุลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย ครม.ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ....มีสาระสำคัญปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป เกิดตั้งแต่ปี 2561 ของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ให้หักลดหย่อนเพิ่มได้อีก 30,000 บาทต่อคนต่อปี จากเดิมที่ให้หักลดหย่อนได้อยู่แล้ว 30,000 บาท ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่ทำให้ลดหย่อนได้เพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาท โดยใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นในปี 2562 เป็นต้นไป

## ย่นคิดก่อน"ที่ตูน"ลดภาษีช่วยโรงพยาบาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 โดยทางกระทรวงสาธารณสุขฝากแจ้งด้วยว่ามาตรการดังกล่าวนี้มีการผลักดันมาก่อนที่นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม จะทำโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อชักชวนให้คนร่วมบริจาคเงินเพื่อโรงพยาบาล

## ป62จัดงบรายจ่าย3ล้านล้านตั้งงบกลางปี1.5แสนล้านบาทอุมผู้มีรายได้น้อย-รากฐาน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.4% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,255,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 4.7% หรือ 75.2% ของวงเงินงบประมาณส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีจำนวน 666,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 1% หรือ คิดเป็นสัดส่วน 22.2% ของวงเงินงบประมาณขณะที่รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีจำนวน 78,500 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9.1% คิดเป็น 2.6% ของวงเงินงบประมาณโดยปี 2562 คาดการณ์ว่า จะมีรายได้สุทธิ 2,550,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.1% จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบ

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขาดดุล จำนวน 450,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 คิดเป็น 2.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)

### ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว

นายอนุรักษ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังจากที่ผ่านมาได้ผ่อนผันและให้อยู่ทำงานในประเทศไทย 2 ล้านคน โดยให้พิสูจน์สัญชาติตั้งแต่เดือน ก.ค.-31 ธ.ค.60 ซึ่งได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 1,187,411 คนมีแรงงานที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จจำนวน 811,829 คน เนื่องจากเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทางติดปัญหาเรื่องขั้นตอน วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้า กระทรวงแรงงานจึงเสนอขอมติ ครม.ใช้อำนาจตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองขยายให้คนต่างด้าวให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.61

### ทุ่ม 300 ล้านปรับปรุงสัมสุวรรณภูมิ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังเดินทางเข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในสนามบินสุวรรณภูมิมีราคาแพง ว่า ปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการรับประทานอาหารโดยมีร้านอาหารราคาถูกลงแล้ว คือที่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท ราคาน้ำมันดื่มเริ่มต้นจาก 7-10 บาท และจากการตรวจสอบร้านอาหารราคาถูกลงว่ามีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ก็อาจจะพิจารณาให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากปัจจุบันอยู่ที่ 600 ตร.ม.เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารให้เพียงพอ